

KẾT LUẬN
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÔI
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012
của Ban Chấp hành Đảng bộ Khôi về tiếp tục đổi mới,
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khôi về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 02), nhận thức về công tác chính trị tư tưởng trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy các cấp được khẳng định; chất lượng sinh hoạt tư tưởng ở chi bộ được nâng lên. Sự phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương chặt chẽ hơn, góp phần rất quan trọng vào việc giữ gìn sự ổn định nội bộ. Công tác chính trị tư tưởng được gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với công tác tổ chức và công tác cán bộ giúp các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết 02 vẫn còn hạn chế: Một số cấp ủy đảng chưa đánh giá đúng thực trạng của công tác chính trị tư tưởng. Hoạt động đối thoại, giải quyết tâm tư, nguyện vọng, xử lý “điểm nóng” về tư tưởng có việc, có lúc chưa kịp thời. Công tác định hướng thông tin, phát huy vai trò của báo chí trong công tác chính trị tư tưởng hiệu quả chưa cao. Việc sắp xếp mô hình tổ chức và công tác cán bộ ở một số nơi còn tạo dư luận, tư tưởng không tốt trong cán bộ, đảng viên. Trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa rõ nét, vẫn còn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã ảnh hưởng đến tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân...

Những hạn chế, yếu kém trên đây có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Trước hết là do một số cấp ủy, bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhận thức chưa sâu sắc về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng. Công tác lãnh đạo, chỉ

Các cấp ủy đảng phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, các cơ quan đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên báo chí, truyền thông nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo nòng cốt trong công tác chính trị tư tưởng và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, như: bồi dưỡng những kỹ năng thể hiện bài chính luận với những cách diễn đạt phù hợp đối với từng loại hình báo chí, truyền thông; kỹ năng tác nghiệp trong bối cảnh truyền thông số hiện nay... Đa dạng hóa hình thức và phương thức tổ chức các hoạt động báo chí, truyền thông góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khuyến khích sự chủ động, tính tự giác, tinh thần trách nhiệm tham gia của đội ngũ những người làm báo, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Khối.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại để đổi mới nội dung, hình thức thể hiện trên mặt báo, chú trọng xây dựng các sản phẩm báo chí hiện đại, đa phương tiện, có hình thức đẹp để thu hút độc giả.

3. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*” và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “*Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương*”.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, các ngành, các địa phương tăng cường đăng tải bài viết, kết quả nghiên cứu về lý luận, tổng kết thực tiễn, lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là những vấn đề mới bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tập trung đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội những bài viết hay, có chất lượng sau khi tham gia Cuộc thi chính luận các cấp về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng và tổ chức hoạt động “*Sổ tay đảng viên điện tử*” để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho đảng viên.

Cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 các cấp và lãnh đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Phối hợp với các

cơ quan chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ các bài viết, thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao, đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và người đứng đầu các cấp, các ngành phát tán trên internet và mạng xã hội.

4. Phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Quán triệt sâu sắc nội dung các nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị hiểu sâu sắc về việc nêu gương là một phương thức lãnh đạo của Đảng, là giải pháp quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ, đảng viên có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương, làm cho việc nêu gương trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong cuộc sống.

Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về *“Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”* và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về *“Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”*.

Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn và chấn chỉnh những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt, còn lúng túng trong tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương. Xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến; cung cấp tư liệu, tài liệu cho các cơ quan báo chí, truyền thông để tuyên truyền, nhất là báo điện tử nhằm tạo sự lan tỏa nhanh, hiệu quả trong toàn xã hội; thường xuyên xây dựng các video clip về các tấm gương tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt để đăng tải tuyên truyền trên internet và mạng xã hội.

5. Tăng cường công tác phối hợp

Các cấp ủy trực thuộc xây dựng quy chế phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong thực hiện công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó chú trọng phối hợp về công tác tổ

chức và cán bộ theo nguyên tắc công tác chính trị tư tưởng phải đi trước hoặc song hành cùng công tác tổ chức và cán bộ, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Phối hợp xây dựng tổ chức, bộ máy và bố trí cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, trong đó có ban tuyên giáo, hệ thống tuyên giáo và cán bộ tuyên giáo bảo đảm hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Phối hợp trong tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết của Đảng; phối hợp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết của Đảng; tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

6. Tổ chức thực hiện

- Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02, Kết luận này và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác về công tác chính trị tư tưởng.

- Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 02 và Kết luận này. Hằng năm xây dựng kế hoạch làm việc, nắm tình hình công tác tuyên giáo ở cơ sở để kịp thời hướng dẫn việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy cấp trên trong báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng và tổng kết hàng năm./.

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo),
- Văn phòng TW và các ban đảng TW (để báo cáo),
- Các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo TW,
- Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành ĐBK,
- Các đảng ủy trực thuộc,
- Các ban, đơn vị ĐUK,
- Lưu VP, BTG. *m*

**T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ**



Nguyễn Văn Thế